

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ QUY NHƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2648 /UBND-NV

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 7 năm 2024

V/v chuyển giao số lượng
người làm việc thành lập Trạm
Chăn nuôi và Thú y cấp huyện
trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

UBND thành phố nhận được Công văn số 2170/SNN-TCCB ngày 28/6/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định về việc cho ý kiến thống nhất chuyển giao số lượng người làm việc thành lập Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Theo Báo cáo số 91/BC-TTĐVNN ngày 05/7/2024 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố về việc chuyển giao số lượng người làm việc thành lập Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:

1. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố được thành lập theo Quyết định số 11471/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND thành phố Quy Nhơn trên cơ sở hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Khuyến nông trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố có chức năng giúp UBND thành phố thực hiện công tác chuyên môn kỹ thuật, dịch vụ thuộc lĩnh vực nông, lâm, thủy sản và khuyến nông trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật (theo Quyết định số 3043/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND thành phố Quy Nhơn về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Quy Nhơn).

Do vậy, nếu thành lập Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện trên địa bàn tỉnh thì Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố vẫn còn chức năng, nhiệm vụ thực hiện các chương trình, đề án khuyến nông, khuyến ngư (tập huấn, tổ chức thực hiện các mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi thú y, nuôi trồng thủy sản). Do đó, Trung tâm vẫn cần có viên chức chuyên ngành về chăn nuôi – Thú y và thủy sản. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố còn thực hiện nhiệm vụ chính trị thành phố giao.

Đến thời điểm hiện tại, số lượng viên chức của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố được bố trí là 08 người/09 biên chế, cụ thể: Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và 06 viên chức thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ (01 chuyên môn Chăn nuôi - Thú y, 01 Bệnh học Thủy sản, 02 Nông học, 01 Công nghệ sinh học, 01 Kế toán), còn 01 biên chế do có 01 viên chức chuyển công tác đi cơ quan khác, UBND thành phố sẽ thực hiện tuyển dụng trong thời gian đến) đảm bảo theo từng vị trí việc làm được UBND thành phố phê duyệt và đã đi vào hoạt động ổn định để thực hiện các nhiệm vụ được Thành ủy, UBND thành phố giao cho đơn vị.

Bên cạnh đó, Căn cứ công văn số 2471/BNV-TCBC ngày 07/5/2024 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn loại hình tổ chức đối với Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện (có đính kèm theo). Theo đó, Bộ Nội vụ có ý kiến:

"...Đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tiếp tục thực hiện mô hình Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, bảo đảm theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 19-NQ/TW và quy định tại Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT.

Trường hợp cần có sự điều chỉnh về mô hình quản lý chuyên ngành chăn nuôi, thú y, trên cơ sở thực tiễn hoạt động hiện nay, đề nghị tỉnh Bình Định đánh giá hiệu quả của việc sắp xếp lại các trạm nêu trên, gửi về Bộ quản lý ngành để làm cơ sở nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật chuyên ngành, bảo đảm thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực".

2. Từ những cơ sở trên, để đảm bảo cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố tiếp tục hoạt động ổn định và hoàn thành nhiệm vụ được giao trong những năm tiếp theo; UBND thành phố thống nhất chủ trương việc thành lập Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện trên địa bàn tỉnh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét không thực hiện việc chuyển giao 04 biên chế của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, vì nếu chuyển giao 04 biên chế của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố thì Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố còn lại 05 biên chế sẽ không đảm bảo nhân lực để thực hiện các nhiệm vụ được Thành ủy, UBND thành phố giao cho đơn vị.

UBND thành phố kính phúc đáp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Thành ủy (báo cáo);
- CT, các PCT UBND TP;
- Phòng Kinh tế TP;
- Phòng Nội vụ TP;
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP;
- VP (LĐ+C3);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Ngô Hoàng Nam